


  บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2/2563 

วันที่ 21  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2563  เวลา  09.00 น. 
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นายปราโมทย์   ใครอุบล    
นางสาวนวลจันทร์  กองวงค์ 
นายครองชัย   สอนเคน 
นายวิรัตน์ ขวาละคร      
นายสุวัฒ วิเศษตุลาการ 
นายสมัย   อ่อนคำ 
นายวิชัย  ภาวงค ์
นายคำพันธ์   ภูบุรมย์     
นายสุริยา     โภคาพานิช                                
นายสมพงษ์   อินทรภูชน 
นางอรดี    จงใจ 
นายสุจิตร    โสตะวงค์ 
นายยุทธพงษ์   แก้วเลื่อน 
นายอำนาจ   ฮองต้น   
นางนิตยา ดวงศรี          
นายสุบิน    ยิ่งยอด 
นายบุญมา   ใจฉะวะ  
นายมานพ    หนูกระโทก 
นางทองแดง   มุริจันทร์ 
นายดวงดี    พรมวัง 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ 
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สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ 
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สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ 

ปราโมทย์   ใครอุบล    
นวลจันทร์  กองวงค์ 
ครองชัย   สอนเคน 
วิรัตน์ ขวาละคร      
สุวัฒ วิเศษตุลาการ 
สมัย   อ่อนคำ 
วิชัย  ภาวงค์ 
คำพันธ์   ภูบุรมย์     
สุริยา     โภคาพานิช                                
สมพงษ์   อินทรภูชน 
อรดี    จงใจ 
สุจิตร    โสตะวงค์ 
ยุทธพงษ์   แก้วเลื่อน 
อำนาจ   ฮองต้น  
นิตยา ดวงศรี          
สุบิน    ยิ่งยอด 
บุญมา   ใจฉะวะ 
มานพ    หนูกระโทก 
ทองแดง   มุริจันทร์ 
ดวงดี    พรมวัง 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
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นายจันทร์ พรมสุริย์ 
นายประครอง แสนวัง 
นายสมจิตร พรมสุริย์ 
นายจันเพ็ง  บุญครอง 
นายวิทยา โลกลินไลน์ 
นายพิทักษิณ ขาวประภา 
นายชัยณรงค์  ชัยช่วย 
นายจักรพรรดิ  อุดชุมนารี 
นายไพศาลศักดิ์  อ่อนลาน 
จ่าสิบเอก รพีพัฒน์  บุญเททิน 
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ 
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
หัวหน้าสำนักปลัด 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นิติกร 
เจ้าพนักงานธุรการ 
 

จันทร์ พรมสุริย์ 
ประครอง แสนวัง 
สมจิตร พรมสุริย์ 
จันเพ็ง  บุญครอง 
วิทยา โลกลินไลน์ 
พิทักษิณ  ขาวประภา  
ชัยณรงค์  ชัยช่วย 
จักรพรรดิ  อุดชุมนารี
ไพศาลศักดิ์  อ่อนลาน 
รพีพัฒน์  บุญเททิน 
 

 
  

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม   
-   นายชินกร    ต้นเพชร   ติดภารกิจ     
-   นายสำรอง นาชัย         ติดภารกิจ 
-   นายศรีอาน นรสาร       ติดภารกิจ 
-   นายสันต์ชัย    ชูศรีเพชร   ลากิจ 
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เปิดประชุม   09.00 น. 
    เมื่อที่ประชุมพร้อม นายปราโมทย์   ใครอุบล   ประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดประชุมสภา 

 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  เพ่ือพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระท่ี  1        เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  วันนี้มีสมาชิกสภาฯได้ขอลากิจเนื่องจากติดภารกิจโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ นายสำรอง นาชัย,

นายศรีอาน นรสาร, ชินกร ต้นเพชร และนายสันต์ชัย  ชูศรีเพชร ลากิจเนื่องจากมารดาถึงแก่
กรรมขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมในวันงาน เวลา 11.00น.  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2          เรื่องรับการรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 /2563 
ประธานสภาฯ    ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบเอกสารบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหากมีข้อความใดไม่

ถูกต้องขอยกมือขึ้นชักถามในหัวข้อที่สงสัย ท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไมห่ากไม่มี
ท่านใดแก้ไขผมจะขอมติที่ประชุมหากเห็นว่ารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 3 
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อ วันที่  21  สิงหาคม  2563   ถ้าท่านเห็นว่าถูกต้องขอให้ยกมือขึ้น
หากไม่เห็นชอบขอให้งดการยกมือ  (ที่ประชุมยกมือ 19 เสียง) 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 /2563  
 วันที่  15  สิงหาคม   2563   เป็นเอกฉันท์  
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 3.1 เรื่องการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 (วาระที่ 2 แปรญัตติ) 

ประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ได้ส่งคำแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ให้ผมแล้วเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 
2563 และผมได้ส่งคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 
ให้กับสมาชิกสภาฯทราบแล้วเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 แต่เพ่ือให้สมาชิกสภาฯได้
รับทราบอีกครั้งหนึ่งจะให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2564 ได้ชี้แจงให้ทีป่ระชุมทราบ เชิญท่านสุจิตร 

นายสุจิตร เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯที่เคารพทุกท่านคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ได้ประชุมกันแล้วเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 มี
รายละเอียดดังนี้ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ได้พิจารณาเห็นชอบรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประกอบด้วย นายสันต์ชัย ชูศรีเพชร,นายสุจิตร  โสตะวงค์,นายยุทธพงษ์   แก้วเลื่อน โดย
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และที่ประชุมได้มีมติ
เห็นชอบให้ นายสันต์ชัย  ชูศรีเพชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ หมู่ที่ 8 เป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าในระยะเวลาที่กำหนดใน
การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไม่มีสมาชิกสภาฯ หรือ
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ผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติและไม่มีท่านใดเสนอคำแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ โดยคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุม ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 
ได้พิจารณาโดยละเอียดแล้วเห็นว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 มี
ความเหมาะสมทั้งด้านรายรับและงบประมาณการรายจ่ายจึงได้มีมติเห็นควรคงร่างเดิม 

 เป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดไม่เข้าใจจะสอบถามอีกหรือไม่หากไม่มีจะขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

  3.2 เรื่องการพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดิน   
  และสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดอนคำ งบประมาณ      
  300,000 บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจง 
หัวหน้าสำนักปลัด ผมได้ส่งเอกสารให้กับทุกท่านแล้วขอเรียนชี้แจงรายละเอียดที่ต้องขอพิจารณาอนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
หอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดอนคำ เนื่องจากความผันผวน ของค่าน้ำมันทำให้ต้อง
ประมาณการใหมแ่ต่งบประมาณเท่าเดิม    

ประธานสภาฯ    มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่หากไม่มีท่านใดจะชักถามหรือหากไม่มีท่านใดจะชักถามผมจะขอมติที่ 
                                ประชุมหากท่านพิจารณาแล้วเห็นชอบเรื่องการพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
  งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 2 บ้านดอนคำ งบประมาณ 300,000 บาท งบประมาณ 
 รายจ่ายประจำปี 2562 หากเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้นหากไม่เห็นชอบขอให้งดการยกมือ  
  (ท่ีประชุมยกมือ 19 เสียง) 
มิติที่ประชุม                 เหน็ชอบให้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

โครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดอนคำ งบประมาณ 300,000 บาท 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562  เป็นเอกฉันท์ 
3.3 เรื่องการพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านวนาสวรรค์ พร้อม
วางท่อเมนประปา งบประมาณ 200,000 บาท   งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 

รองนวลจันทร์  ขอให้เจ้าของเรื่องชี้แจง 
นายชัยณรงค์ ของหมู่ที่ 6 ค่าแฟคเตอร์เอฟ ลดลงทำให้ค่าเจาะ อยู่ที่ 9,000 บาทจากการสืบราคา 30,000 

บาท ราคาของสำนักงบประมาณอยู่ที่ 80,000 บาท เลยปรับราคาให้มีเจาะและลดถังน้ำลง เหลือ 
2 ใบ รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะชักถามอีกหรือไม่หากไม่มีท่านใดจะซักถามผมขอขอมติที่ประชุมท่านพิจารณาและ 
เห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านวนาสวรรค์ พร้อมวางท่อเมนประปา 
งบประมาณ 200,000 บาท   งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านวนาสวรรค์ พร้อมวางท่อเมนประปา 
งบประมาณ 200,000 บาท   งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 เป็นเอกฉันท์ 
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3.4 เรื่องการพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงอีบ่าง หมู่ที่ 9 
พร้อมวางท่อเมนประปา งบประมาณ 250,000 บาท  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2562 

นายชัยณรงค์ ของหมู่ 9 ในแบบแปลนได้ขนาดเหล็กผิดไปซึ่งไม่มีเป็นเหล็กกล่อง 50 x 100  ซึ่งมันไม่มี
จำหน่ายในท้องตลาด การเจาะบ่อเปลี่ยนถังน้ำ งบประมาณเหมือนเดิม 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะชักถามอีกหรือไม่หากไม่มีท่านใดจะซักถามผมขอขอมติที่ประชุมท่านพิจารณาและ 
เห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงอีบ่าง หมู่ที่ 9 พร้อมวางท่อเมนประปา 
งบประมาณ 250,000 บาท   

มติที่ประชุม เห็นชอบให้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงอีบ่าง หมู่ที่ 9 พร้อมวางท่อเมนประปา 
งบประมาณ 250,000 บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562  เป็นเอกฉันท์ 

นายสุจิตร   บ้านผมมีแต่เจาะบ่อแต่ไม่ไม่มีซัมเมอร์ส ขอความอนุเคราะห์ด้วย 
 3.5 เรื่องการพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม(ซัมเมอร์ส) เชื่อม
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหนองเม็ก งบประมาณ 48,000 บาท   งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2563 

นายชัยณรงค์ หมู่ที่ 12 อยู่ที่ 48,000 บาท ตัวเดิมแต่การไปถามผู้ก่อสร้างไม่สามารถทำได้ก็ก็เลยแก้ไขแบบ
แปลน 

นายอำนาจ   แต่การเจาะบ่อแล้วไม่มีแล้วไม่มีซัมเมอร์สจะแก้ไขอย่างไร 
ปลัด   ก็คงใช้ซัมเมอร์สของสำนักงานไปใช้ก่อน 
นายมานพ   ทั้ง 3 บ่อ เป็น 9 นิ้วใช่ไหม 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะชักถามอีกหรือไม่หากไม่มีท่านใดจะซักถามผมขอขอมติที่ประชุมท่านพิจารณาและ 

เห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม(ซัมเมอร์ส) เชื่อมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 
12 บ้านหนองเม็ก งบประมาณ  48,000 บาท   งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม(ซัมเมอร์ส) เชื่อมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 
12 บ้านหนองเม็ก งบประมาณ 48,000 บาท   งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563  เป็นเอก
ฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือกระทู้ถามในวาระนี้เชิญท่านวิรัตน์ 
นายวิรัตน์ ปัญาหาเรื่องน้ำประปา ไฟฟ้า ถนน เป็นหน้าที่ของอบต. ที่ต้องจัดสรรให้ประชาชนในท้องที่ 

ปัญหาเรื่อง ซัมเมอร์สและระบบประปาที่โอนให้กับอบต. การแก้ไขปัญหาดีขึ้นเท่าไหร่ การ
จัดเก็บได้กำไรหรือขาดทุนและเรื่องถนน นาแต้ – ดอนคำ การทำเสร็จและแต่การวางระบบ
ไฟฟ้า ก่อให้เกิดความเสียหายกับทางราชการอยากให้ทาง อบต. ออกไปสำรวจก็ตรงไหน
เสียหายและคลองส่งน้ำที่อบต. ไปสร้างมันเสียหายทำให้น้ำไม่ไหล 

ประธานสภาฯ ขอให้ปลัดไปเอาเอกสารกับส่วนการคลังในการจัดเก็บน้ำประปา ค่าจ้างเท่าไร – ค่าไฟฟ้า
เท่าไหร่มาแจ้งให้กับสภาฯทราบด้วย 
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นายมานพ มีการร้องเรียนของแม่ค้าในการจัดล็อคและเรื่องไฟฟ้ายังไม่ครอบคลุม เรื่องไฟจรขอเพ่ิมเติม
ให้เยอะด้วย 

นายวิรัตน์ เรื่องธรรมสัญจรขออนุญาตลา 
ประสภาฯ ประเด็นของตลาดในเรื่องการจัดล็อค อบต. ยังไม่ได้ดำเนินการขอให้ อบต. ลงไปจัดล็อคและ

ให้การบริหารจัดการให้ด้วย 
นวลจันทร์ เรื่องน้ำประปาของท่านวิรัตน์ ว่าได้กำไรหรือขาดทุนกำไรคงไม่มี ส่วนการบริหารจัดการเป็น

เรื่องของอบต. 
รองสมจิตร บางอย่างการบริหารจัดการก็มีปัญหาการจัดเก็บรายได้ขาดทุน การแก้ไขปัญหา4 หมู่บ้าน

อุปกรณ์ยังไม่มา ต้องดำเนินการใช้อุปกรณ์เท่าที่มีเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ บุคลากรเท่าที่มี  4 
คน แต่ความรับผิดชอบ 10 หมู่บ้าน เกี่ยวกับถนนของบ้านดอนคำก็อยู่ที่แบบแปลน เพราะ
วิศวกรออกแบบมาเรื่องตลาดได้ลงไป 2 ครั้งแล้วและจะเรียกผู้ประกอบการเข้ามาชี้แจงให้
เข้าใจในการบริหารการจัดการตลาด 

นายวิรัตน์   เรื่องคลองส่งน้ำเกิดความเสียหายเรื่องการเจาะเพ่ือวางระบบไฟฟ้าผมอยากให้ท่านออกไป
ตรวจสอบว่ามีแนวทางแก้ไขอย่างไรและผู้ประกอบการจะรับผิดชอบไหม 

ประธานสภาฯ ผมอยากให้เป็นกรณีศึกษาในเรื่องรายรับ –รายจ่ายของค่าน้ำประปาส่วนแบบแปลนเขาไม่
ได้มาประสานกับ อบต. 

รองนวลจันทร ์ ขอให้พิจารณาในเรื่องอุปกรณ์ และบุคลกร ในการแก้ไขปัญหาทั้งน้ำประปาและไฟฟ้า ขอให้
จัดหาให้เรียบร้อยด้วย 

ประธานสภาฯ ฝากเรื่องของคุณแม่ท่านสันต์ชัย และขอนัดการประชุมสภาฯอีกครั้งในวันที่ 24 สิงหาคม 
2563 สำหรับวันที่นี้ผมขอปิดการประชุม  

ปิดประชุม  15.00 น. 
 
 
 

ลงชื่อ         นายดวงดี พรมวัง          ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                               (นายดวงดี พรมวัง) 

        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ 
 
 
 

 
  ลงชื่อ       นายปราโมทย์   ใครอุบล              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                        (นายปราโมทย์   ใครอุบล     ) 
                                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้      
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                   ลงชื่อ         นายสุวัฒ    วิเศษตุลาการ    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                            (นายสุวัฒ    วิเศษตุลาการ) 
                                         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ 
 
 
 
          ลงชื่อ      นายสันต์ชัย   ชูศรเีพชร          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายสันต์ชัย   ชูศรีเพชร) 
                                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ 
 
 
 
           ลงชื่อ           นางทองแดง   มุริจันทร์    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นางทองแดง   มุริจันทร์) 
                                                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


